

THE HIGHLIGHTS

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้”

อาจารย์ศุภวัตร สิงห์เจ

ศิษยาภิบาลคริสตจักรสัมพันธ์แม่ลายต้องเต้า

การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม คริสตจักรสัมพันธ์แม่ลายต้องเต้า

▶ พังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล :

- อาจารย์ศุภวัตร สิงห์เจ

▶ เรื่องราวจากศิษย์เก่า :

- นางสาวศุภิพร ปุ้ยอัยคำ
- นางสาวสุชานันท์ โสมิ

▶ เรื่องราวจากเยาวชน :

- เด็กหญิงอมิณา เกษมสุขคงคา
- นางสาวปัทมา คำจนวนนา

▶ การเสริมสร้างศักยภาพ : กิจกรรมในโครงการ

- คลัสเตอร์อุ้มผาง - ค่ายอาสาที่พอกระทะ
- คริสตจักรในอุ้มผาง - แนะนำอาชีพ
- คริสตจักรแม่สะเป่ใต้ - สร้างฝายชะลอน้ำ
- คริสตจักรเขตศิโยน - ศิษย์เก่าจัดค่ายรวิ
- คริสตจักรกิวลิก - ค่ายเยาวชน
“อย่าเมื่อยล้าในการทำดีและการรับใช้พระเจ้า”
- คริสตจักรแม่ลายเหนือ - ค่ายเยาวชน
“ติดตามพระคริสต์มีชีวิตใหม่”
- คลัสเตอร์ชายแดน - GED Summer Camp
- คริสตจักรแม่หอย - จัดอาสาดับไฟป่า
- คริสตจักรหนองบัว - ค่าย “อนุชนพันธุ์ดี”
- คริสตจักรเลตองคุ - ส่งต่อความรู้แก่โครงการสาขา



จดหมายข่าวคอมแพสชั่น

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มือร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนา, ความเปลี่ยนแปลงและการเกิดผลในชีวิตของเด็ก เยาวชนและคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของคริสตจักรแต่ละแห่ง

ขอขอบคุณ คริสตจักรคู่มือ คริสตจักร และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้ที่มีส่วนใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :
www.compassionth.com/newsletter



คริสตจักรสัมพันธ์แม่ลายต้องเต้า



“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้”

แต่เดิมมา ชุมชนที่นับถือศาสนาผี เลี้ยงผี และต่อต้านเรื่องพระเยซูคริสต์เป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่ว่าหากมีการสร้างคริสตจักรก็เชื่อว่าจะเผาทิ้งเสีย และคนในหมู่บ้านมีฐานะยากจน ไม่มีความรู้ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นอาชีพ ส่วนน้อยที่จะทำอะไรทำนาบางคนก็ไม่มียานทำและหลายคนติดยาเสพติด

ในปี ค.ศ. 1953 มิซซันนารีจากสหรัฐอเมริกา ชื่อ อาจารย์จิม มอริค ได้มาประกาศข่าวประเสริฐที่บ้านแม่ลาย อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จนเมื่อปี ค.ศ. 1989 ได้มีคนมารับเชื่อครอบครัวหนึ่ง เหตุผลเพราะเขาไม่สบาย เขาเชื่อว่าผีไล่ เพราะเขานับถือผี เลี้ยงผี และต้องการหลุดพ้นจากการเลี้ยงผี อยากจะหายป่วย ดังนั้นเขาได้มารับเชื่อ เขาจึงหลุดพ้นจากผี ต่อจากนั้นมา ก็มีผู้คนรับเชื่อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถก่อตั้งเป็นคริสตจักรสัมพันธ์แม่ลายต้องเต้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

และเมื่อปี ค.ศ. 2010 คริสตจักรได้เริ่มต้นร่วมดำเนินงานโครงการกับคอมแพสชั่น ในชื่อ “โครงการพัฒนาเด็กต้นกล้า” โดยศิษยาภิบาลคนปัจจุบัน อาจารย์ศุภวัตรหรืออาจารย์เต๋ ท่านได้รู้จักโครงการนี้เมื่อครั้งที่ท่านไปทำงานที่คริสตจักรเมืองฮอด และเห็นแบบอย่างว่าดี มีประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในอนาคตหากคริสตจักรสัมพันธ์แม่ลายต้องเต้า จะได้รับความร่วมมือจากคอมแพสชั่นด้วย ดังนั้นเมื่อท่านกลับมาที่บ้านเกิดของท่าน ท่านจึงขอความร่วมมือคอมแพสชั่นให้เปิดโครงการ

สมัยแรกของการเปิดโครงการ มีเด็ก ๆ เข้าร่วมประมาณ 100 คน คนในชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน เพราะอาจารย์เต๋ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ท่านบอกแก่สมาชิกในชุมชนว่าเด็ก ๆ จะได้รับอะไรบ้างจากการเข้าโครงการ ผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจและยินดี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังมีความเชื่อแบบเก่าหรือคิดว่าฝรั่งจะพาลูก ๆ ของเขาไปขาย

เมื่อจัดตั้งโครงการ มีผู้ดูแลโครงการเพียง 2 ท่านเท่านั้นจนถึงทุกวันนี้คือคุณหญิง สิงห์ใจ หรืออาจารย์กุง ภรรยาของอาจารย์เต๋ รับผิดชอบผู้จัดการโครงการและมีน้องอนุชนอีก 1 คนมาช่วยงานในโครงการ



นางหญิง สิงห์ใจ ผู้จัดการโครงการ (อ.กุง)

ผลจากการทำพันธกิจการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

เมื่อโครงการของคอมแพสชั่นเข้ามา ก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในชุมชน ผู้ปกครองเองก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะไม่เคยมีโครงการพัฒนาเด็กแบบนี้มาก่อน เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ กีฬา ผู้ปกครองของเด็ก ๆ ได้เห็นสิ่งเหล่านี้จึงอาสาเข้ามาช่วยเหลือในส่วนที่จะทำได้ มาเป็นแม่ครัวทำอาหารให้เด็ก ๆ จนปัจจุบันมีเด็กเป็นสมาชิก 144 คน ผู้ปกครองเด็กหลายคนที่ไม่ได้ให้ลูกหลานเข้าโครงการตั้งแต่แรก รู้สึกเสียดายที่ลูก ๆ ไม่ได้สมัครเข้าโครงการ จะเข้าโครงการที่หลังก็ไม่ได้แล้ว เพราะอายุเด็กเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันกิจกรรมเด่นที่เด็กได้รับมีหลายรูปแบบ เช่น มีชมรมมิเดีย ชมรมกีฬา ชมรมดนตรีและการฝึกอาชีพ ชมรมมิเดียนั้น เด็ก ๆ ที่เป็นสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือเด็กที่ยังไม่เป็นคริสเตียนก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ พวกเขาจะได้รับการอบรม โดยทางคริสตจักรได้นำวิทยากรจากที่อื่นมาให้ความรู้แก่เด็กอย่างจริงจัง หลังจากนั้นจะได้เด็กฝึกฝนให้ถ่ายภาพนิ่ง หรือวิดีโอในวันอาทิตย์และนำมาลงในสื่อ Facebook ถ้ามีการแข่งขันมีการประกวด ทีมมิเดียก็จะเข้าแข่งขันด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์ และเป็นการประกาศข่าวประเสริฐช่องทางหนึ่ง ชมรมกีฬา เด็ก ๆ ที่นี้มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล บางคนที่เป็นศิษย์เก่าก็ไปเล่นกีฬาฟุตบอลระดับเทศบาล เด็กที่ยังอยู่ในโครงการก็สร้างทีมฟุตบอลและวอลเลย์บอล ออกไปแข่งขันตามที่ตั้งต่าง ๆ



โดยไม่ได้หวังให้ได้เหรียญหรือถ้วยรางวัล แต่หวังให้ผู้คนที่รู้จักและเป็นการประกาศไปด้วยในตัว ไม่ว่าจะในงานคริสต์มาสหรืองานปีใหม่ กีฬาฟุตบอลนั้นได้จัดทีม อายุ 9 ปี, 11 ปี, 13 ปี และ 15 ปี เด็ก ๆ ที่เล่นฟุตบอลมีทั้งผู้ที่เป็นคริสเตียนและยังไม่เป็นคริสเตียน ดังนั้น คริสตจักรก็จะอบรมกีฬา สร้างระเบียบวินัย และที่สำคัญ ฝึกจัดการ กับอารมณ์ของตนเองได้ และได้รู้จักพระเจ้า ช่วยให้เด็ก ๆ ห่างไกลจาก ยาเสพติดได้อีกด้วย

ชมรมดนตรี เด็กที่อยู่ชมรมนี้จะได้ฝึกเล่นดนตรี ร้องเพลง และมีหน้าที่ ร้องเพลงในโบสถ์และบางครั้งก็ออกไปแสดงผลงานข้างนอกบ้าง มีครั้งหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดงานและขอให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถ พวกเขา ก็เล่นเพลงนมัสการพระเจ้าให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น

งานส่งเสริมอาชีพนั้น ทางคริสตจักรเห็นว่ามีความจำเป็นกลุ่มหนึ่งสนใจ งานช่างเชื่อม จึงได้จัดหาอุปกรณ์เบื้องต้น ให้ความรู้และ สอนให้รู้จัก

การใช้เครื่องมือ จนเด็กไปเรียนต่อทางด้านนี้ และยังกลับมาช่วยซ่อมแซม อาคารสถานที่ ช่วยเหลืองานต่าง ๆ และช่วยสร้างต้นคริสต์มาสให้กับ ทางโบสถ์ด้วย

ปัจจุบันมีเด็ก ๆ ในโครงการที่สำเร็จออกไปแล้วประมาณ 20 คน มีทั้ง ที่ไปเรียนต่อด้านดนตรี กีฬา งานช่าง ไปทำงานในเมือง แต่เมื่อมีโอกาส ได้กลับบ้านก็จะเป็นที่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ ตามความถนัด ตามที่ตนเอง ได้ร่ำเรียนมา เป็นโค้ชฟุตบอลให้น้องบ้าง เป็นครูสอนร้องเพลง สอนดนตรี ให้แก่น้อง ๆ แบ่งเบางานในคริสตจักรได้มาก นอกจากนั้นทางผู้ปกครอง เด็ก ก็ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครรับส่ง เมื่อเด็กมีการแข่งขันฟุตบอล เพราะที่คริสตจักรส่งเสริม เด็ก ๆ ไปแข่งขัน หลายที่ ผู้ปกครองก็สนับสนุนเรื่องเครื่องดื่มเกลือแร่ และอาหารให้กับ เด็ก ๆ ด้วย ถ้าคริสตจักรขอความช่วยเหลือในเรื่องของการพัฒนาสถานที่ ในคริสตจักร ผู้ปกครองต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้ปกครองบางคน ไม่มีเวลาก็จะออกเงินมาเป็นค่าอาหาร



การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

การเตรียมความพร้อมในอนาคตของคริสตจักรหากไม่มีโครงการแล้วทางคริสตจักรก็จะยังส่งเสริมและสร้างเด็ก ๆ ที่นี้ต่อไป จะยังคงมีชมรมมิเดีย ชมรมกีฬา และชมรมดนตรี โดยในด้านบุคลากรก็จะต้องหาอาสาสมัครมาเพิ่ม เพราะจำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และคริสตจักรมีแนวทางที่จะส่งเสริมอาชีพ ให้กับเด็กๆ ในอาชีพอื่น ๆ อีก เช่น การเลี้ยงหมู หรือเด็กมีความสนใจในอาชีพไหนก็จะหาความรู้ในเรื่อง ๆ นั้นมาสอนเด็ก ด้านอาคารสถานที่ ที่นี้มีความพร้อมอยู่แล้ว โดยมีห้องเรียน 6 ห้องและห้องน้ำ 10 ห้อง เพียงพอที่จะรองรับเด็ก ๆ ได้ คริสตจักรเองในเวลานี้ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและมูลนิธิโซเอที่จะช่วยให้ความรู้และดูแลเด็ก ๆ อีกทางหนึ่ง

ด้านรายได้ของคริสตจักรเมื่อไม่มีโครงการสนับสนุนแล้ว ก็จะมีเงินที่ได้จากการถวายและโครงการเครื่องกรองน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญที่คอมแพสชั่นได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยได้ติดตั้งในหมู่บ้านทั้งหมด 4 จุด

รายได้ต่อเดือน ประมาณเดือนละ 2,000-3,000 บาท ซึ่งจะนำมาใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กต่อไป

อาจกล่าวได้ว่า คริสตจักรหากไม่มีคอมแพสชั่นเริ่มต้นการดีไว้ให้ คริสตจักรก็จะไม่เติบโต หมู่บ้านนี้ก็จะไม่มีใครรู้จัก เด็กๆ จะไม่ได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ชุมชนก็จะขาดความสามัคคีไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งนี้บุคลากรในคริสตจักรก็มีส่วนสำคัญยิ่งในการสรรค์สร้างให้เด็ก ๆ และชุมชนเกิดการพัฒนาดตนเองเพื่อความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราเห็นการเกิดผลอย่างมากมาย ทั้งชุมชนที่ให้ความสำคัญกับเด็กและการพัฒนาเด็ก และความร่วมมือภายในคริสตจักร เราเห็น การเกิดผลดีแก่เด็ก ๆ ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด รู้จักพึ่งพาตนเอง เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ และกลับมาช่วยรับใช้ที่คริสตจักรถือเป็นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโครงการ คริสตจักร และทุกคนในชุมชน



เรื่องราวจากศิษย์เก่า

นางสาวศุสิทธิ์ ปุฉ้อยคำ (พอนด์)

“อยากเห็นน้อง ๆ ในโครงการ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี”



น.ส.ศุสิทธิ์ มาจากครอบครัวคริสเตียนที่มีพ่อ แม่ และน้องชาย ครอบครัวทำงานรับจ้างทั่วไปแต่เธอทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลเทพปัญญา เธอจบ ม.3 จากโรงเรียนแม่ลาย และมาเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง สาขาผู้ช่วยพยาบาล ปัจจุบันเธออายุ 21 ปี เธอรับเชื่อพระเจ้าตั้งแต่เล็ก เพราะพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเธอ

ศุสิทธิ์บอกกับเราว่า เธอเริ่มเข้าโครงการตั้งแต่อายุประมาณ 11 ขวบ โดยอาจารย์เป็นผู้ที่มากุญกับพ่อแม่ เธอเป็นเด็กแรกในโครงการ เธอมีปัญหาในครอบครัวค่อนข้างมาก ทุกครั้งที่ปัญหา เธอจะพึ่งพาพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานของเธอเสมอ ทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น ถึงแม้ปัญหายังคงอยู่แต่เธอเชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ นี่คือการเปลี่ยนในชีวิตของเธอ

การได้เข้าร่วมในโครงการนั้น เธอชอบการเรียนที่เน้นฝ่ายจิตวิญญาณ นอกจากนั้นเธอยังได้เรียนทักษะต่าง ๆ เช่น ดนตรี เธอมีโมเสสเป็น

แบบอย่างในการดำเนินชีวิต เพราะโมเสสมีความเชื่อมั่นในพระเจ้า มีความกล้าหาญ และไม่เกรงกลัวสิ่งใดเพราะรู้ว่าพระเจ้าสถิตย์อยู่ด้วย เธอประทับใจที่ ๆ ในโครงการเพราะว่าถึงแม้เธอจะจบจากโครงการแล้ว แต่ที่ ๆ ยังคงติดตาม ถามหาด้วยความห่วงใย ถึงแม้จะอยู่ไกลกันก็ตาม

ดังนั้นเธอจึงมีเป้าหมายในการรับใช้ คืออยากให้น้อง ๆ มีชีวิตที่ดี และติดสนิทกับพระเจ้า เธอเองก็มีความใฝ่ฝัน ที่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นและอยากรับใช้พระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันเมื่อเธอมีเวลาเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักร เธอจะถวายเพลงพิเศษบ้างหรือเป็นคอร์ดบ้าง หรือสอนน้อง ๆ บ้าง

โครงการพัฒนาเด็กนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลดีในชีวิตของเธอ เธอมีจิตใจที่อ่อนโยน และอยากเห็นน้อง ๆ มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี และติดสนิทกับพระเจ้า เหมือนอย่างที่เราเป็น

เรื่องราวจากศิษย์เก่า

นางสาวสุชานันท์ โสมิ (นัก)

“ที่โบสถ์มอบความรักให้กับเรา ให้โอกาส ให้ประสบการณ์”



แม้สุชานันท์ยังไม่ได้รับเชื่อแต่ก็ไปโบสถ์อย่างสม่ำเสมอ ครอบครัวของเธอ มีพ่อและแม่เป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ส่วนน้องสาวของเธอกำลังเรียนชั้น ม. 5 ตัวเธอเองนั้นเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนสองแคววิทยาคม ก็ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เธอมีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต คือพ่อ เพราะว่าพ่อเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติคนอื่นเสมอ

เธอเข้าโครงการตั้งแต่อายุได้ 7 ขวบ เธอเล่าว่าตอนเด็ก ๆ เธออยากไปเรียนมาก เพราะเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ทำอะไร การที่เธอเข้าได้ร่วมในโครงการ เธอได้เจอเพื่อน ๆ ได้มีความกล้าในการเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกมากขึ้น เธอได้เรียนรู้เพิ่มเติมทั้ง คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้การทำอาหาร ขนม สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ เมื่อเรียนทำขนมเสร็จเธอก็นำไปขายและได้กลายเป็นสิบลดด้วย และการได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซู เป็นสิ่งที่ประทับใจเธอมากที่สุด

แม้ว่าเธอจะไม่ใช่คริสเตียนในเวลานี้ แต่การไปโบสถ์และการได้เข้าร่วมโครงการ ทำให้เธอสัมผัสได้ว่าพระเจ้ารักเธอ พระพรที่เธอได้รับคือการที่เธอได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ดังนั้นในปัจจุบัน เมื่อเธอกลับบ้าน เธอจะแวะไปช่วยงานที่โบสถ์ เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวให้ที่โบสถ์ด้วย

โครงการมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอมากมายเลยทีเดียว ทั้งทางด้าน การเข้าสังคม การรู้จักตัวเอง การวางตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

อนาคตเธอหวังว่า เธอจะได้เป็นครูอนุบาล ได้กลับไปสอนที่บ้านตัวเอง แถวบ้านของเธอมีเด็กเล็กจำนวนมาก เธอกล่าวว่าเด็ก ๆ บนดอยไม่ได้รับโอกาสเท่าเด็กในเมือง ทุกครั้งที่เธอได้อยู่กับเด็ก ๆ เธอมีความสุข สนุก เพราะว่าเด็กอนุบาลเป็นวัยที่บริสุทธิ์ ซึ่งเธอเองก็มีประสบการณ์มาบ้างจากการช่วยสอนน้อง ๆ ที่คริสตจักร หากเธอได้กลับไปเป็นครูสอนเด็กอนุบาลที่บ้าน เชื่อว่าเด็ก ๆ ที่หมู่บ้านของเธอจะมีความสุขมากเช่นกัน

เรื่องราวจากเยาวชน

เด็กหญิงอมินา เกษมสุขคงคา (มิเชลล์)

**“โตขึ้นหนูอยากเป็น
แบบอย่างที่ดีให้นักเรียน”**



อมินาเข้าโครงการตั้งแต่ 7 ขวบ ปัจจุบันเธอเรียนอยู่ชั้น ม.2 จะขึ้น ม. 3 แล้ว เมื่อจบ ม.3 เธอตั้งความหวังไว้ว่าจะมาเรียนต่อในเมือง เชียงใหม่ ตัวเธอรับเชื้อแล้ว ครอบครัวเป็นคริสเตียน พ่อ แม่ น้องชาย ทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป เธอมีพ่อและแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต

ที่โครงการเธอมีพี่เลี้ยง คืออาจารย์กุง ที่เป็นทุกอย่างสำหรับเธอ ไม่ว่าจะสอนทักษะการเรียนและทักษะชีวิต จะช่วยเหลือและ ปรึกษาปรึกษาการดำเนินชีวิตของเธอเสมอ

อมินาชอบงานที่ได้รับมอบหมายในคริสตจักรมาก คืออยู่ในทีมมิมีเดีย และเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ในงานมิมีเดียนั้น ถึงแม้อมินาจะ อายุยังน้อย แต่ก็มีความสามารถในการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ ส่วนวอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่เธอชอบมากที่สุด เธอเล่าว่าไปแข่งขันเยอะแยะ แต่ไม่เคย ชนะเลย เธอพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างร่าเริง

ความฝันของอมินาคืออยากเป็นครู “เพราะว่าคุณครูเป็นแบบอย่าง ที่ดีให้นักเรียน โตขึ้นหนูก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน แบบที่คุณครูเป็นให้กับหนูค่ะ”

เรื่องราวจากเยาวชน

นางสาวปัทมา คำจุนวนา (แอมมี)

**“หนูได้รับมาเยอะมาก
หนูก็เลยต้องกลับไปช่วย
เท่าที่หนูทำได้ค่ะ”**



ปัทมากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ในครอบครัวมี พ่อ แม่ และน้องชาย 1 คน กำลังเรียนอยู่ ชั้น ป. 6 ส่วนพ่อแม่ มีอาชีพเป็นเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป

แอมมีแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดีคือพ่อของเธอ เพราะว่าท่านพร้อมจะรับใช้พระเจ้าเสมอ ไม่ว่าจะให้ทำอะไรพ่อจะไม่ปฏิเสธ แอมมีเองก็รับเชื่อแล้ว เพราะในวัยเด็กแอมมีชอบตามคุณตา คุณยาย ไปโบสถ์ พ่อได้ไปบ่อย ๆ ก็รู้สึกรักพระเจ้ามากขึ้น แอมมีเข้าโครงการ ตั้งแต่ 7 ขวบ เธอเล่าว่าโครงการได้ให้อะไรเธอมากมาย เธอได้เจอเพื่อน ๆ ได้เรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะที่เธอได้เข้าร่วมในทีมมีเดีย เธอเล่าว่า ในตอนนั้นถ้าไม่มีโครงการ หนูก็คงไม่มีโอกาสได้จับกล้อง ไม่ได้ถ่ายรูปและคงไม่ได้หัดตัดต่อวิดีโอ

เธอรักพี่เลี้ยงซึ่งก็คืออาจารย์กุง เพราะอาจารย์กุงดูแลเอาใจใส่เธอ และเด็กคนอื่น ๆ อย่างจริงใจ นอกจากนั้นอาจารย์กุงยังคอยติดตามดูแลชีวิตของเธอถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ไกลกัน

การที่ปัทมาเลือกที่จะเรียนสาขาปฐมวัย เพราะอยากเป็นครูอนุบาล เธอกล่าวว่าเด็กในวัยนี้เป็นเด็กที่น่ารัก เธออยากเห็นการเติบโตของใครสักคนที่เธอได้สอน เป็นภาระใจที่อยากเห็นเด็ก ๆ เติบโตอย่างที่เขาอยากจะเป็น ต้องเป็นคนดี ต้องใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้

เพราะความรักของพระเจ้า เมื่อเธอไปโบสถ์ทุกครั้ง เธอได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์ผ่านทางเพื่อน พี่น้องในโบสถ์ เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอรู้สึกรักพระเจ้ามาก และอยากมีพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดไป

“หนูได้รับมาเยอะมาก หนูก็เลยต้องกลับไปช่วยเท่าที่หนูทำได้ค่ะ หนูรู้สึกที่หนูมีความสุขแล้วก็ได้รับพระพร มั่นใจว่าพระเจ้าจะอวยพรกลับมาแน่นอนค่ะ”

นี่คือสิ่งที่เธอมั่นใจ การได้เป็นเด็กในโครงการนั้น ทำให้เธอได้รู้จักตนเอง รู้ว่าอยากเป็นอะไร เพื่ออะไร ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น แต่ทำเพื่อผู้อื่นด้วย

จากใจศิษยาภิบาล

อ.ศุภวัตร สิงห์ใจ (อ.เต๋) ศิษยาภิบาลคริสตจักร สัมพันธแม่ลายตองเต้า



“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้”

อาจารย์ศุภวัตรหรือที่เด็ก ๆ เรียกว่า อาจารย์เต๋ เป็นคนที่นี่มาตั้งแต่กำเนิด และยังเป็นคนที่ต่อต้านพระคริสต์มาแต่ไหนแต่ไร เพราะเห็นว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของฝรั่ง ท่านไม่ชอบคริสเตียน

แต่พอท่านอายุได้ 16 ปี ขณะนั้นท่านกำลังเรียนอยู่ที่เมืองฮอด ก็ได้ข่าวว่าพ่อแม่ของตนรับเชื่อ เป็นเหตุให้สงสัยว่า พ่อแม่รับเชื่อทำไม พออายุได้ 17 ปี ท่านก็รับเชื่อตามพ่อแม่แต่ก็ยังไม่มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์มากนัก จนกระทั่งศิษยาภิบาลในหมู่บ้านในตอนนั้น ได้พยายามสร้างชีวิตใหม่ให้แก่อาจารย์เต๋ โดยพาท่านไปออกค่ายด้วยไปอบรมที่ไหนก็พาไปด้วย แล้วในวันหนึ่งอาจารย์เต๋ก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า กระทั่งท่านอยากจะเป็นเหมือนศิษยาภิบาลท่านนี้ จึงได้ไปอบรมพระคัมภีร์ระยะสั้นที่ศูนย์อบรม Christ To Thailand Mission ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อกลับมาท่านก็มีส่วนร่วมในการสอนรวี นานมีสการ ได้ร่วมแบ่งปันพระคำของพระเจ้า ซึ่งในเวลานั้นท่านจึงได้รู้ตัวว่าท่านมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าแล้ว

อยากรับใช้พระเจ้ามากขึ้น ศิษยาภิบาลท่านนั้นจึงได้ส่งอาจารย์เต๋ไปเรียนที่พระคริสต์ธรรมพะเยา เป็นเวลา 3 ปีและออกไปฝึกงานที่อื่นอีก 1 ปี เมื่อสำเร็จแล้วท่านไปเป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลที่เมืองฮอด 4 ปี และที่นั่น ท่านเห็นผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างคริสตจักรและคอมแพสชั่น จึงอยากกลับมารับใช้ที่บ้านเกิดนี้ อยากให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาส ได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านสังคม การศึกษา เพื่อให้เด็กสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งท่านรับใช้ที่นี่เป็นเวลา กว่า 13 ปีแล้ว

ท่านได้แต่งงานและมีทายาท 2 คน ภรรยาของท่านคือ อาจารย์กัญ (คุณหญิง สิงห์ใจ) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่โครงการ ดูแลเด็ก ๆ ในโครงการเกือบจะทุกเรื่องร่วมกับอาจารย์เต๋ บุกเบิกคริสตจักรที่นี่ให้เติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็ง

อาจารย์เต๋มีภาระใจที่จะเป็นผู้เลี้ยง เมื่อครั้งที่ท่านเพิ่งกลับมา ที่นี่มีเพียง 23 ครอบครัวที่เป็นคริสเตียน จนมาถึงวันนี้มีคนรับเชื่อเพิ่มขึ้นเป็น 57 ครอบครัวถึงแม้ว่าจำนวนที่เพิ่มขึ้นจะน้อย แต่คนที่เชื่อในพระเจ้านั้นหนักแน่นมาก ติดสนิทกับพระเจ้ามาก

ภาระใจของท่านอีกอย่างคือการสร้างโบสถ์ใหม่ และเวลานี้ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว ด้วยการรวมพลังกันอธิษฐานกับสมาชิกคริสตจักร ใช้เวลาสร้างโบสถ์ใหม่นี้เป็นเวลา 5 ปี

ดังในพระธรรมลูกา 1:37 “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้” การเปลี่ยนแปลงฝ่ายจิตวิญญาณของศิษยาภิบาลได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง และการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นำพาให้คริสตจักรสัมพันธแม่ลายตองเต้าได้เติบโตขึ้น เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนและเด็ก ๆ และเชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอน



คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

THE HIGHLIGHTS รวบรวมภาพกิจกรรมจากคริสตจักรคู่มือต่าง ๆ ให้เห็นถึงความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ และ ศักยภาพ ในเด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม



คลาสเตอร์อุ้มผาง - ค่ายอาสาที่พอกะทะ

เยาวชนและผู้นำคริสตจักรในอุ้มผางจัดค่ายอาสา ช่วยกันสร้างอาคารโบสถ์ ณ จุดประกาศหมู่บ้านพอกะทะ แต่เดิมผู้เชื่อพระเจ้าในหมู่บ้านนี้ ถูกต่อต้านอย่างมาก ต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะมีผู้เชื่อสักคน ชุมชนไม่อนุญาตให้สร้างโบสถ์ เวลาผ่านมานานนับ 20 ปี ด้วยคำอธิษฐานและความทุ่มเทของ ผู้รับใช้ทำให้ในปัจจุบันมีผู้เชื่อ 7 ครอบครัว แรงต่อต้านลดน้อยลง ผู้เชื่อในหมู่บ้านได้รับอนุญาตให้สร้างโบสถ์ได้ น้อง ๆ เยาวชนและผู้นำคริสตจักร ในอุ้มผางได้รวมตัวกันถวายทรัพย์ส่วนตัวและเป็นแรงงานช่วยกันก่อสร้างอาคารโบสถ์เพื่อเป็นสถานนมัสการพระเจ้า





คริสตจักรในอุ้มผาง - แนะแนออาชีพ

คริสตจักรในอำเภออุ้มผาง 3 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรกระเหรี่ยงแบ็บติสต์แม่จัน, คริสตจักรเซอทะ, คริสตจักรเปิงเคิ่ง มีการขับเคลื่อนงานเยาวชนในพื้นที่โดยส่งเสริมเยาวชนที่มีความสนใจและมีแผนที่จะเรียนต่อสายอาชีพ จำนวน 25 คน ไปเรียนรู้เพื่อรับการแนะแนวอาชีพ พร้อมเยี่ยมชมสถาบันสายอาชีพในอำเภอแม่สอด 3 แห่ง ซึ่งเป็นเครือข่ายในการทำพันธกิจของคริสตจักร ได้แก่

- ศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคาร HCTC Maesot เป็นศูนย์ในการสร้างฝีมือแรงงานในเรื่องการโรงแรม และการทำอาหาร สามารถเรียนก่อนมีงานทำและจ่ายค่าเทอมหลังมีงานทำได้ ทางศูนย์จะมีการหางานให้กับทุกคน
- สถาบันวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นสถาบันแห่งความรู้ทางวิชาชีพ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาอาชีพศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในท้องถิ่น และให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชนในท้องถิ่นในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก
- สวนล่อการเค้ด้น พัฒนาไร่สวนผสมเพื่อแปรรูป ส่งเสริมสินค้าเกษตรกรท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ เยาวชนที่จบ ม.6 สนใจทำงาน และมีรายได้ สามารถไปทำงานและมีที่พักให้ และเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรในท้องถิ่นให้กับผู้บริโภคได้ของดีราคาถูกด้วย และได้รับการแนะแนวจากศิษย์เก่าสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะเกษตรนวัตและการจัดการ





คริสตจักรแม่สะเป่ใต้ – สร้างฝายชะลอน้ำ

คริสตจักรแม่สะเป่ใต้จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับหน่วยงานอบต.เพื่อป้องกันน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน และปลูกฝังเด็กเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อชุมชน



คริสตจักรเขตศิโยน – ศิษย์เก่าจัดค่ายรี

กลุ่มศิษย์เก่า นำโดยพี่แป้ง ดวงฤทัย และพี่เต เตศิริพร ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคลัสเตอร์อินทนนท์ (CYL) จัดค่ายรีให้กับน้อง ๆ ในคริสตจักรเขตศิโยน (คลัสเตอร์อินทนนท์) เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ในงานสัมมนาประจำปีของคริสตจักรเขตศิโยน มีเด็กกรวิเข้าร่วม 168 คน ซึ่งทางคลัสเตอร์ได้มอบหมายให้กลุ่มศิษย์เก่าและเยาวชน CYL ออกแบบและวางแผนจัดกิจกรรมทั้งหมด เพื่อฝึกให้พวกเขาได้พัฒนาของประทานผ่านการจัดค่ายรีในครั้งนี้





คริสตจักรกัวลิก – ค่ายเยาวชน “อย่าเมื่อยล้าในการทำดีและการรับใช้พระเจ้า”

คริสตจักรกัวลิก ได้จัดค่ายเยาวชนคริสตจักรภายใต้หัวข้อ “อย่าเมื่อยล้าในการทำดีและการรับใช้พระเจ้า” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน โดยเยาวชนทั้ง 80 คนตั้งใจฟังพระวจนะคำของพระเจ้าอย่างมาก และได้แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะทำความดีและรับใช้พระเจ้า รวมทั้งได้เห็นว่ายาวชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน



คริสตจักรแม่ลายเหนือ – ค่ายเยาวชน “ติดตามพระคริสต์มีชีวิตใหม่”

คริสตจักรแม่ลายเหนือได้มีการจัดค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2566 ในหัวข้อ “ติดตามพระคริสต์มีชีวิตใหม่” มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 65 คน โดยในค่ายเน้นในเรื่องของการรับบัพติศมา มีการสอนให้เกี่ยวกับความหมายและความเข้าใจเรื่องของการรับบัพติศมา ผลจากการจัดค่ายครั้งนี้ มีเยาวชนตัดสินใจรับบัพติศมาจำนวน 33 คน





คริสต์จารย์ชายแดน – GED Summer Camp

คริสต์จารย์หนองบัว, คริสตจักรบ้านแม่สลิด, คริสตจักรห้วยน้ำซุ่น ส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม GED Summer Camp (General Educational Development) เมื่อวันที่ 4-30 เมษายน 2566 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น โดยปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 20 คน



คริสต์จารย์แม่หอย – จิตอาสาดับไฟป่า

อนุชนคริสต์จารย์แม่หอยแสดงออกถึงการมีจิตอาสาตอบสนองปัญหาในชุมชน โดยร่วมกับชาวบ้าน ผู้นำชุมชน ช่วยกันดับไฟป่า



คริสต์จารย์หนองบัว – ค่าย “อนุชนพันธุ์ดี”

คริสต์จารย์หนองบัว จัดค่ายฤดูร้อนประจำปี เมื่อวันที่ 9-12 เมษายน 2566 ในหัวข้อ “อนุชนพันธุ์ดี” มีเด็กกว่า 300 คน ทั้งจากฝั่งไทยและชายแดน เข้าร่วม เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องการปกป้องตนเอง, การเป็นผู้นำ, ได้เรียนพระคัมภีร์ และได้รับการแนะนำแนวช่องทางการศึกษาต่อ การจัดค่ายถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นฐานทักษะชีวิตให้กับเด็กและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ด้วย





คริสตจักรเลตองคุ - ส่งต่อความรู้แก่โครงการสาขา

เมื่อวันที่ 1-8 เมษายน 2566 คริสตจักรเลตองคุ จัดอบรมเรื่องงาน SDS, ทบทวนการปกป้องเด็ก, การวิเคราะห์ปัญหาและการทำแผนของสาขาฝั่งพม่า โดยการอบรมครั้งนี้ศิษยาภิบาล และทีมงานคริสตจักรเลตองคุเป็นตัวหลักให้การอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และ PF คอยช่วยในเรื่องเครื่องมือและสื่อในการอบรม เพื่อฝึกให้คริสตจักรแม่ส่งต่อองค์ความรู้แก่โครงการสาขา ซึ่งมีผู้นำคริสตจักรและเจ้าหน้าที่สาขาฝั่งพม่าเข้าร่วมประมาณ 50 คน จำนวน 8 สาขา ในการอบรมครั้งนี้ผู้นำคริสตจักรและเจ้าหน้าที่สาขาฝั่งพม่า ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียนรู้อย่างมาก มีการแลกเปลี่ยนพูดคุย และถามตอบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น และนำไปใช้ในการทำงานพัฒนาเด็กในพื้นที่ของแต่ละคริสตจักร มีความตระหนักในเรื่องการปกป้องเด็กในคริสตจักรและชุมชนของตนเอง ทุกคริสตจักรมีแผนในการป้องกันและการเยียวยาในเรื่องปกป้องเด็ก ให้ความสำคัญในเรื่อง Know, Love, Protect มีการระดมความคิดวิเคราะห์ปัญหาเด็กของแต่ละคริสตจักรและเรียนรู้การทำแผนและกิจกรรมในการพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผล Outcome ของเด็กในสาขาฝั่งพม่า

